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สำเนารายงานการประชุม 

คณะผู้บริหาร  ฝ่ายสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

ประจำเดือน ธันวาคม  พ.ศ.2565 

วันท่ี   8   เดือน  ธันวาคม  2565 

ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   ปิดประชุมเวลา   12.10  น . 

  

ผู้เข้าประชุม 

1. นายเกษม  ถาพินจิ   นายกเทศมนตรี 

2. นายสมควร  กันธาอินต๊ะ  รองนายกเทศมนตรี 

3. นางวลัยลักษณ์ ธนโชติภูริพัทร  รองนายกเทศมนตรี 

4. นายบุญทวี  ยังเกิด   เลขานายกเทศมนตรี 

5. นายชัยโรจน์  อนันทปัญญสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

6. นางรพพีรรณ  สุริยานรากร  ประธานสภาเทศบาล 

7. นายสักการ  ณิยกูล   ปลัดเทศบาล 

8. นางฐิตริัตน์  มุ้งเงิน   หัวหนา้สำนักปลัด 

9. นางสุกัญญา  จอมเตปิน  รองปลัดเทศบาล 

10. นายสุรพงษ์  ชัยรัตน์   ผูอ้ำนวยการกองช่าง 

11. นางสาวอัญชลี พุทธกาญจนกุล  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานคลัง 

12. ว่าที่ร้อยตรีสบืศักดิ์ ปัญโญ   นิตกิร 

13. นางชิณากานต์ เจริญสุข  นักวิชาการศกึษา 

14. นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

15. นายพงศกร  กันทะสี   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

16. นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

      บันทึกการประชุม  

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายเกษม  ถาพินิจ  นายกเทศมนตรีตำบล 

สันป่าตอง   ทำหนา้ที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  

ดังนี้  
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายกเทศมนตรี  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตองทุกท่าน           

ท ี ่ ได ้ร ่วมงานแต้มสีเต ิมฝัน  ในระหว่างว ันที ่  3 – 5  ธ ันวาคม  2565                     

ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง   ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากหลายหน่วยงาน     

ไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอสันป่าตอง   คาดว่าจะจัดกิจกรรมนีอ้ีกโดยจะจัดกิจกรรม

วาดภาพบริเวณกำแพงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)       

ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานขออนุญาตกับเจ้าของพื้นที่อยู่ 

  ในวันที ่ 12 – 15  ธันวาคม  2565    จะได้เข ้าร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลและการลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น   ณ  ห้อง Grand B-C  

ชั้น 4 โรงแรมอัสวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น  เขตหลักสี่ กรุงเทพ   โดยมีผู้เข้าร่วม

ประชุมจำนวน  5  คน   ได้แก่  นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หัวหน้าสำนักปลัด  และพยาบาลวิชาชีพ               

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

  ในช่วงวันหยุดยาวสิ ้นปีขอให้เจ้าหน้าที ่ได้เฝ้าระวังการอยู ่เวรยาม

สำนักงาน   

 ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจกิายน  2565 

นายกเทศมนตรี    ขอให้ที ่ประชุมตรวจสำเนารายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  

2565   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั ้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือ

เพิ่มเติม            ขอเรียนเชญิ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการการประชุม   ประจำเดือน

พฤศจกิายน  2565   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    -ไม่มี-  

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่   

    สำนักปลัดเทศบาล  

5.1 รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมของเดือนพฤศจกิายน  2565 

5.1.1 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (งานนิตกิาร) 

ว่าที่รอ้ยตรีสบืศักดิ์ ปัญโญ ในเดือนพฤศจิกายน  2565  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  ได้รับคำร้องจาก

ประชาชน  จำนวน   4  เรื่อง  ดังนี้ 

1. นายประจวบ   จารุรักษ์สกุล   ได้ยื่นคำร้องมายังเทศบาลเพื่อขอให้กำจัด

วัชพืชเนื่องจากมีสัตว์เลื้อยคลาน เป็นสัตว์มีพิษ  เกรงว่าจะเกิดอันตราย  

ซึ่งเทศบาลได้แผว้ถางหญ้าบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

2. นางอริยา  เลาหชัย  ได้ยื่นคำร้องขอให้เทศบาลแก้ไขเสาไฟฟ้าปิดทาง

ระบายน้ำ บริเวณหมู่  2  ตำบลยุหว่า  โดยเทศบาลได้ส่งเรื่องดังกล่าวไป

ยงัสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) เรียบร้อยแล้ว 

3. ได้รับการร้องเรียนสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

โดยร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม  กรณีรา้นอาหารในพื้นที่เทศบาลไม่ถูก

สุขลักษณะ  ซึ่งกองช่าง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  หัวหน้าสำนัก

ปลัด  ออกตรวจสอบร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง  และได้แจ้งให้

ผูป้ระกอบการดำเนินการแก้ไขแล้ว   

4. นางสุวพันธ์  โนจนานฤดม   กรณีการได้รับเบีย้ยังชีพที่มคีวามซ้ำซ้อนกับ

สวัสดิการอื่น  ซึ่งได้นำเข้าสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

เพื่อดำเนินการแล้ว  จำนวนเงิน 21,378.-บาท   คงค้างเงินที่ได้ส่งคืน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จำนวน  34,800.-บาท    ซึ่งอยู่

ระหว่างขอรับเงนิคืนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5. นางสาวอังคณา  ธิวงษา  ขอใหเ้ทศบาลตรวจสอบร้านลาน เบาเบา มีการ

เปิดเพลงเสียงดัง   ซึ ่งได้ส่งเรื ่องดังกล่าวให้กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาดำเนินการ  สำหรับรายละเอียดขอให้นายสพุล  

กันทาสม  ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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   5.1.2 การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  (งานนิตกิาร) 

ว่าที่รอ้ยตรีสบืศักดิ์ ปัญโญ สำหรับรายงานการควบคุมภายในประจำงวดปี 2565  ของเทศบาลตำบล    

สันป่าตองนั้น  ได้ประสานงานกับงานธุรการแต่ละกองเรียบร้อยแล้ว  จะให้จัดทำและ

ส่งใหง้านนิตกิารภายในวันที่  9  ธันวาคม  2565   เพื่อรวบรวมและรายงานให้อำเภอ

ทราบภายในวันที่  20 ธันวาคม  2565 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   5.1.3 รายงานกรณีการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสุวรรณราษฎร์วิทยาคาร  

รุกล้ำลำเหมอืงสาธารณะ 

ว่าที่รอ้ยตรีสบืศักดิ์ ปัญโญ ตามกรณีการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฏร์

วิทยาคารซึ่งได้ก่อสร้างอาคารเรียนรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ  เทศบาลได้

ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการก่อสร้างรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะจริง  แต่ในสภาพ

พืน้ที่ที่ปรากฏจริงไม่มีลำเหมอืงดังกล่าวแต่อย่างใด  แต่ปรากฏลำเหมืองในโฉนด

ที่ดนิจรงิ  แนวทางการดำเนินการมี  2 ประเด็น ดังนี้ 

1. การก่อสร้างอาคารรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ใหด้ำเนินการ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   ขณะนี้ได้มีคำสั่ง

ระงับและห้ามใช้อาคารดังกล่าวไปแล้ว  โดยโรงเรียนได้มีการ

อุทธรณ์คำสั่งหา้มใชแ้ละระงับอาคารแล้ว  และเทศบาลได้ส่งเรื่องให้

คณะกรรมการอุทธรณ์ระดับจังหวัดอยู่ระหว่างการพิจารณา 

2. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลที่

สาธารณประโยชน์  อยู ่ระหว่างการส่งเรื ่องให้อำเภอสันป่าตอง

พิจารณาดำเนนิการ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   5.1.4 รายงานการใช้ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์ 

ว่าที่รอ้ยตรีสบืศักดิ์ ปัญโญ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชยีงใหม่ สาขาสันป่าตอง  แจ้งให้รายงานที่ดินว่าง

เปล่าที่ไม่ได้ใชป้ระโยชน์   

1. โฉนด  รกร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์เกิน  10 ปี   

2. นส 3 ก  รกร้างไม่ได้ทำประโยชน์เกิน  5 ปี 
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แนวทางการดำเนินการในพื้นที่เทศบาลหากตรวจสอบพบตามกรณี

ดังกล่าวข้างต้นให้แนวทางการดำเนินการให้แจ้งให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำ

ประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าจัดการหรือเร่งรัดให้มีการทำ

ประโยชน์ภายในเวลา  3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  เมื่อครบกำหนดแล้วแต่ยัง

ไม่จัดการให้มีการทำประโยชน์จะมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาและทำ

ความเห็นส่งกรมที่ดินเพื่อพิจารณาดำเนินการส่งเรื่องเพื่อสั่งเพิกถอนหนังสือ

แสดงสทิธิในที่ดินดังกล่าวตกเป็นของรัฐต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 5.1.5 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ 

ITA   ประจำปี  2566 

ว่าที่รอ้ยตรีสบืศักดิ์ ปัญโญ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่   ได้จัดส่งตัวชีว้ัด

มายังเทศบาล  ได้จัดส่งใหแ้ต่ละกองแล้วในวันนีจ้ึงขอแจง้ใหห้น่วยงานที่รับผิดชอบใน

แต่ละด้านได้จัดเตรียมเพื่อรองรับการการตรวจสอบต่อไป   

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายกเทศมนตรี  ขอแจ้งที่ประชุมทราบเบื้องต้นว่าสำหรับกรณีของโรงเรียนสุวรรณราษฎร์นั้น 

เทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ  ได้มีการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณ

ราษฏร์  และแจ้งอำเภอสันป่าตองเพื่อหาแนวทางแก้ไขใหถู้กต้องต่อไป 

  กรณีการรายงานที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้น  ขอให้ทำแปลนที่ดนิใน

พื้นที่เทศบาล  เพื่อจะได้แยกพื้นที่ว่าเป็นที่อยู่อาศัย  หรือที่ดินว่างเปล่า  เพื่อที่จะได้

ง่ายในการติดตามข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีของเทศบาล  ฝากให้

ผูเ้กี่ยวข้องได้พิจารณาดำเนินการด้วย 

นายสุพล  กันทาสม  สำหรับกรณีลานเบาเบาซึ่งแจ้งมายังเทศบาลว่ามีการแสดงดนตรีเปิด

เพลงเสียงดังทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบการ

ได้รับความเดือดร้อน  จากการพูดคุยกับผู้ร้องซึ่งได้แจ้งว่า หากเป็นเสียงเพลง

ปกติก็ยังพอทนฟังได้  แต่หากเป็นเสียงเบส  เสียงกลอง  จะดังมากจนทำให้

กระจกที ่บ ้านสั ่นและไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้เลย   ได้มีการเชิญ

ผ ู ้ประกอบการเข ้ามาประช ุมเพ ื ่อย ุต ิข ้อพ ิพาท  และขอให ้ลดเส ียงลง  

ผูป้ระกอบการก็ยินดลีดเสียงลง    สำหรับการขออนุญาตเปิดสถานประกอบการ   
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ในลักษณะดังกล่าวนั ้นผู ้ประกอบการต้องดำเนินการตามระเบียบฯ  ในเขต

เทศบาลยังไม่ได้มกีารอนุญาตให้มกีารแสดงดนตรีสดในลักษณะแบบเปิดโล่ง  แต่

ได ้อน ุญาตเป ็นการประกอบก ิจการอ ัน เป ็นอ ันตรายต ่อส ุขภาพตาม

พระราชบัญญัติสาธารณสุข    เป็นการอนุญาตให้จำหน่ายอาหารและสามารถ

เปิดเพลงให้ลูกค้าได้  แต่ไม่ได้อนุญาตให้แสดงดนตรีในลักษณะเปิดโล่ง  การ

แสดงดนตรีนั้นจะต้องทำให้ห้องปิดที่สามารถเก็บเสียงไม่ให้รบกวนผู้อื่นได้  ร้าน

ที่เปิดโล่งยังไม่ได้กำหนดไว้ในเทศบัญญัติของเทศบาลแต่อย่างใด 

  จากการตรวจสอบเบื้องต้น  โดยใช้เครื่องวัดระดับเสียงนั้นปรากฏว่า

ระดับความดังในบ้านผู้ร้องเรียนมีเสียงดัง 60 เดซิเบล ดังสูงสุดด้านนอกตัวบ้าน

ที่ระดับ  100 เดซิเบล ค่าเฉลี่ยคือ 97  เดซิเบล และค่ามาตรฐานไม่ควรเกิน 

90 เดซิเบล  จึงได้มีการขอให้ผู้ประกอบการลดเสียงลงให้อยู่ที่ระดับ  80  เดซิ

เบล  และอนุญาตให้แสดงดนตรีถึง  23.00 น. และในเวลา  23.10 น. เห็นว่า

ผูป้ระกอบการได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวเชิงขมขู่  ซึ่งผู้ร้องก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความ

ปลอดภัยในการใช้ชีวิต  จึงได้มาขอความเป็นธรรมจากเทศบาล  และในวันที่  

19  ธันวาคม  2565   เพื่อหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป  ใน

โอกาสนี้    จึงขอเชิญนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และผู้เกี ่ยวข้องเรื ่อง

ดังกล่าวเข้าร่วมประชุมต่อไป 

นายพงศกร  กันทะสี  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบกรณีมีผู้ร้องเรียนกรณีมีต้นไม้ใหญ่หลังโกดัง    

โรงสีข้าวสิริชัย  ต้นไม้ขวางทางน้ำและทำให้รั ้วกำแพงของโรงสีข้าวสิริชัยพัง  

เทศบาลได้ออกตรวจสอบ  นำโดยปลัดเทศบาล  หัวหนา้สำนักปลัด ผูอ้ำนวยการ

กองสาธารณสุขฯ  งานนิติการ  งานป้องกัน  แนวทางการแก้ไขปัญหาคือหาผู้

รับจ้างเพื่อจ้างเหมาตัดต้นไม้พร้อมขนทิ้ง  เนื่องจากเป็นต้นไม้ใหญ่เทศบาลไม่

สามารถดำเนินการเองได้   สำหรับงบประมาณในการดำเนินการสามารถ

เบิกจ่ายได้จากงบกลางโดยอ้างถึงดำเนินการเพื่อป้องกันน้ำท่วมเพราะต้นไม้ใหญ่

ได้กีดขวางทางไหลของน้ำในรางระบายน้ำ 

นายกเทศมนตรี  ขอให้ปลัดเทศบาลได้มอบหมายงานที่เกี ่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ

ต่อไป 
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นางฐิตริัตน์  มุง้เงนิ  ขอแจ้งที่ประชุมทราบว่าในวันที่  21  ธันวาคม  2565  เทศบาลตำบล

ห้วยกระบอก  จังหวัดราชบุรี   จะมาทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล

ตำบลสันป่าตอง  เวลา  09.30 น.  โดยเทศบาลจะมีการจัดตั้งบู๊ทแสดงสินค้า

พืน้บ้านเพื่อจำหน่ายใหก้ับประมาณ   5 – 6 รายการ  ในส่วนของการต้อนรับจะ

จัดเลี้ยงอาหารว่าง  ในส่วนของอาหารกลางวันเทศบาลตำบลห้วยกระบอกจะ

เป็นผู้รับผดิชอบ  และขอใหเ้ทศบาลตำบลสันป่าตองเป็นคนประสานงานให้ 

นายกเทศมนตรี  สำหรับเรื่องการจัดถนนคนเดิน  ขอให้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย  

เพื่อจะได้ดำเนินการ 

   5.1.3 รายงานค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  (งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา  ขอรายงานค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  ประจำเดือนพฤศจกิายน  2565 

   ค่าไฟฟ้า 

1. สำนักปลัดเทศบาล   9,272.89 บาท 

2. อาคารดับเพลิง   4,697.27 บาท 

3. อาคารกองคลงั   6,371.00 บาท 

4. อาคารกองช่าง   9,889.53 บาท 

5. โรงผลติน้ำดื่ม   1,515.58 บาท 

6. อาคารสาธารณสุขฯ   5,801.01 บาท 

7. อาคารควบคุมระบบกล้อง CCTV 7,205.31 บาท 

8. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ยังไม่ได้รับใบแจง้หนี ้

สำหรับค่าไฟฟ้าจะเห็นว่าในเดือนนี้ค่าไฟฟ้าจะลดลงจากเดือนที่ผ่านมา  

เพราะช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบาย  และแต่ละกองยังคงปฏิบัติตามมาตรการ

ประหยัดพลังงาน 

ค่าน้ำประปา 

ค่าน้ำประปา    9,700.-บาท 

ค่าเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 

ค่าน้ำมัน    ยังไม่ได้รับใบแจง้หนี ้

ที่ประชุม   รับทราบ 
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   5.2 การออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  (งานวิเคราะห์ฯ) 

นางสาววรินทร  มูลยศ  ขอแจ้งกำหนดการประชาคมทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล  พ.ศ.2566 – 

2570  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2 / 2566  กำหนดเป็นวันที่  28  ธันวาคม  2565  

โดยจะจัดทีมคณะทำงานออกเป็น  3  ทีม  ๆ ละ 3 ชุมชน  และทีมที ่  1  

รับผิดชอบ  4  ชุมชน  โดยคณะกรรมการแต่ละทีมจะใช้เจ้าหน้าที่จากทุกกอง/

งาน  ประมาณทีมละ  9  คน  เพราะต้องเหลือเจ้าหน้าที ่ประจำสำนักงาน  

เนื่องจาก เป็นเวลาราชการอาจจะมีผู้มาติดต่อราชการ  ส่วนวันที่  27  ธันวาคม  

25665  จะมีการนัดประชุมซักซ้อมคณะทำงานก่อนการออกประชาคม   ส่วน

กำหนดการและสถานที่ออกประชาคมจะแจ้งเป็นหนังสือใหท้ราบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.3 การ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5.4 รายงานผลการดำเนนิงาน/กิจกรรม  ของเดือนพฤศจกิายน  2565 

นายสุพล  กันทาสม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอรายงานผลการดำเนินการดังนี้ 

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันป่าตอง  ประจำปี  

2566   มีงบประมาณในการดำเนินการ  390,000.-บาท   ได้มีการประชุม  

ซึ่งหลักเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม  เริ่มต้นจากการทำแผนการเงิน  แผน

สุขภาพชุมชนก่อนจึงจะสามารถขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณได้   ซึ่งให้ส่ง

โครงการถภายในวันที่  21  ธันวาคม  2565 

2. โครงการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ซึ่งมีการ

จัดประชุมที่เทศบาลตำบลสองแคว  ในส่วนของเทศบาล ได้รับงบประมาณ

จำนวน  50,000.-บาท  ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้ 

ขั้นแรก   เป็นการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ สำรวจผู้ที่มอีายุตั้งแต่ 50ปีขึ้นไป    

    ในพืน้ที่เทศบาลมจีำนวน  1,200  ครัวเรือน   

ขั้นที่สอง   เป็นการสำรวจขอ้มูล TCNAP 

ขั้นที่สาม   เป็นการจัดทำงานวิจัยชุมชน 

ขั้นที่สี ่ เป็นการพัฒนานวัตกรรม  จะต้องทำ 2 นวัตกรรม 

ขั้นที่หา้ เป็นงานวิจัยผู้สูงอายุ 
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3. กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดำเนินการรณรงค์ให้ใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน  ซึ ่งจังหวัดลำพูนได้ทำเป็น

ต้นแบบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ในการทำถังขยะเปียกนั้นใช้ถังสีดำเจาะก้นถัง

ออกและนำไปฝังดิน 2 ใน 3 ส่วน  ด้านล่างใช้ตะกร้ารองแล้วนำเศษอาหารเศษ

ผักทิ ้งในขยะเปียก   ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง   มีจำนวน  2,807  

ครัวเรือน       ตัดบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัย  บ้านว่างออกไป  เหลือเฉพาะบ้านที่

อาศัยอยู่จริงในพืน้ที่ 1,252  หลังคาเรือน  จะต้องมีการขอให้ทำถังขยะเปียกไว้

ในครัวเรือน และขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลให้ดำเนินการทุกหลังคาเรือน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองคลัง 

5.5 สรุปรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2566  

เดือนพฤศจกิายน  2565   (งานการเงนิและบัญชี) 

นางสาวอัญชลี พุทธกาญจนกุล ขอรายงานที่ประชุมเรื่องการจัดทำคิวอาร์โค้ดการชำระค่าบริการเก็บ    

ขนขยะของเทศบาล  ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตกับธนาคารกรุงไทย  ปัจจุบัน

เลขที่เสียภาษีของเทศบาลสถานธนานุบาลได้ใช้งานอยู่  ธนาคารกรุงไทยกำลัง

ดำเนนิการให้ใหม ่

  สำหรับคิวอาร์โค้ดของเทศบาลที ่อยู ่ระหว่างการออกแบบ  จะเป็น

แบบฟอร์มเมื่อแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าแล้วแล้วหน้าแรกจะมีการกรอกข้อมูลการ

ชำระเงิน  และเมื่อประชาชนชำระเงินแล้วจะต้องส่งสำเนาการโอนเงินให้เทศบาล

ตรวจสอบได้โดยให้แนบภาพถ่ายในแฟลตฟอร์มนั้นเลย เป็นการจบกระบวนการ

ชำระค่าธรรมเนียม 

  ขอรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 

  รายรับตามงบประมาณ 

หมวดภาษีอากร     ยังไม่ได้จัดเก็บ 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 188,179.80 บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      17,382.86บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       63,300.00 บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร           4,259,292.18บาท 

  หมวดเงินอุดหนุน           7,542,834.00บาท 
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  รายจ่ายตามงบประมาณ 

  งบกลาง    1,941,734.90 บาท 

  งบบุคลากร    3,471,831.58 บาท 

  งบดำเนินงาน    1,450,485.01  บาท 

  งบลงทุน          65,400.00  บาท 

  งบเงินอุดหนุน    1,450,550.00  บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองการศึกษา 

   5.6 รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม  ของเดือนพฤศจกิายน 2565 

นายภาคภูม ิโตวัชรกุล  สำหรับกองการศึกษาขอหารือที่ประชุมเรื่องการจัดงานวันเด็ก ประจำปี  

2566  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ  โดยได้

ดำเนนิการไปแล้ว ดังนี้ 

1. จัดส่งหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อขอความ

อนุเคราะห์รถสุขาเคลื่อนที่ 

2. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ของขวัญ ของรางวัล เพื่อจะได้

จัดส่งให้กับร้านค้าในพื้นที่ในการขอความอนุเคราะห์ของขวัญของ

รางวัลมาให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน 

3. ขอความอนุเคราะห์เครื่องร่อนพารามอเตอร์  ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ประสานงานกับกองช่าง 

4. ติดต่อประสานงานผู้รับจ้าง  เพื่อนำบ้านลม มาให้เด็ก ๆ มาเล่น

ภายในงาน 

ในช่วงอาทิตย์หน้าจะเริ่มจัดส่งฎีกายืมเงินงบประมาณเพื่อมาดำเนินการ

ในการจัดซื้อของขวัญ ของรางวัลต่อไป 

นางชิณากานต์ เจริญสุข  สำหรับงบประมาณในโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ในปีนี้ได้ตั้งงบประมาณ

ไว้  80,000.-บาท   และขอรับบริจาคของขวัญของรางวัลกับประชาชน 
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  และในปีนี้ผู้บริหารมีแนวคิดจะจัดงานบริเวณพื้นที่  19  ไร่ของเทศบาล  

การเตรียมงานจากเดิม  ต้องมีการตั้งเต้นท์ในงาน  คาดว่าจะมีเด็กมาร่วมงาน

มากกว่าเดิมเพราะสถานที่กว้างขวาง  แต่อาจเกิดปัญหาจากสถานที่เนื่องจาก

เป็นที่โล่งไม่มีอาคาร  อาจจะร้อนอบอ้าว  ที่คาดไว้  1  เต้นท์  ให้อยู่รวมกัน  2  

องค์กร     สำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะต้องจ่ายดังนี ้  ซื ้อของขวัญ ขนม 

ประมาณ   50,000.-บาท   บ้านลมต้องมัดจำ   5,000.-บาท   เวทีเครื่อง

เสียง  20,000.-บาท  

นายกเทศมนตรี  สำหรับเวทีและเครื่องเสียง  20,000.-บาท  แพงไปหรือไม่  เพราะ

เครื่องเสียงเทศบาลก็มีใช้ของเทศบาลได้หรือไม่  งบประมาณใช้เฉพาะการเช่า

เวที 

ปลัดเทศบาล  เวทีใช้ของเทศบาลดีหรือไม่  แต่ให้เช่าเครื ่องเสียง  เพราะสถานที่

ค่อนข้างกว้างถ้าเช่ามาคุณภาพเสียงจะดีกว่า 

นายกเทศมนตรี  การออกไปขอรับของขวัญของรางวัลในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์  และ

ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของเทศบาล 

ปลัดเทศบาล  ขอนัดประชุมทุกกองงานในวันที่  22  ธันวาคม  2565  เวลา 10.00 

น.  ณ  อาคารศูนย์ผูสู้งอายุเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

นางชิณากานต์  เจริญสุข ขอหารือที่ประชุมว่าจะให้เชิญองค์กรต่าง ๆ มาร่วมงานกับเทศบาล

เหมอืนเดิมหรอืไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  ให้เชิญหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสันป่าตองมาร่วมงานกับเทศบาลเหมือน

เช่นที่ผ่านมา 

นายสุรพงษ์  ชัยรัตน์  ขอเรียนใหท้ี่ประชุมทราบว่าอาคารหอประชุมของเทศบาลคาดว่าจะเสร็จ

เรียบร้อยประมาณวันที่  28  ธันวาคม  2565   เมื่อเสร็จแล้วจะทำการติดตั้ ง

เครื่องปรับอากาศ  โดยสำนักปลัดเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  2566  เรยีบร้อยแลว้ 

  อำเภอสันป่าตองได้ประสานงานทางโทรศัพท์มายังเทศบาลเพื่อขอความ

อนุเคราะห์เทศบาลเพื่อขนของ และกิ่งไม้ที่ตัด 

นายสมควร กันธาอินต๊ะ  สำหรับกรณีดังกล่าวควรใหเ้จ้าหนา้ที่อำเภอดำเนินการ 

นายกเทศมนตรี  นายอำเภอสันป่าตอง  ขอข้อมูลจากเทศบาล  อยากได้ข้อมูลสถิติรถที่

เข้าออกผ่านพืน้ที่อำเภอสันป่าตอง  ขอฝากผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาดำเนนิการ 
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  ขณะนี้ เทศบาลตำบลสันป่าตอง  อยู ่ระหว่างการปรับปรุงภูมิท ัศน์

บริเวณสี่แยก ธกส.  เพราะอยู่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่    และ

เมื่อใช้ในเทศกาลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ก็จะยกไปใช้ที่บริเวณสถานที่จัดงานวัน

เด็กของเทศบาล  จะเริ่มยกไปในวันที่  12  มกราคม  2566  โดยกองช่างจะ

เป็นผู้ดำเนินการขนย้ายไปให้  และให้ดำเนินการจัดทำป้ายบอกทางไปงานวันเด็ก

ของเทศบาล  อาจจะติดตรงโครงป้ายเก่าของเทศบาลโดยจัดทำป้ายไวนิล 

นายสุรพงษ์  ชัยรัตน์  สำหรับการจัดเตรียมสถานที่จัดงานวันเด็กของเทศบาล  กองช่างจะได้

จ้างเหมารถเพื่อปรับพื้นที่  และจะวางแผนการดำเนินการเพื่อจัดทำผังและจะ

นำเสนอผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาต่อไป 

  สำหรับโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กองช่างอยู่ระหว่างการ

จัดทำราคากลางใหม่  และจะเริ่มดำเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ปลัดเทศบาล  สำหรับงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นของกอง/งานใด      

ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันป่าตองทุกท่านได้ช่วยกันทำงาน       

เพื่อผลสำเร็จขององค์กร 

  โครงการวันเด็กประจำปี 2566  ในปีนี้จัดกิจกรรมบริเวณที่ดิน  19 ไร่ 

ซึ่งเป็นสถานที่ใหม่ในการจัดงานของเทศบาล  อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในการ

ดำเนนิการบ้าง  ฝ่ายสถานที่อาจต้องทำงานหนักกว่าเดิม 

  และเรื่องร้องเรียนที่แจ้งมายังเทศบาล  ขอให้กอง/งานที่เกี่ยวข้องได้

ดำเนนิการดว้ย 

นายกเทศมนตรี  ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  2565  

ไม่ทราบว่าใกล้จะเรียบร้อยแลว้หรอืยัง 

นางฐิตริัตน์ มุ้งเงิน  ในส่วนของการจัดทำรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานประจำปี 2565              

อยู่ระหว่างการออกแบบและแก้ไขข้อมูล   หากได้ร่างแบบมาแล้วจะได้นำเสนอ

ให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

นายกเทศมนตรี  ในส่วนของการต่อเติมบ้านของผู ้ด ้อยโอกาส  จำนวน  10 หลัง  

งบประมาณ   20,000.-บาท 
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นางฐิตริัตน์  มุง้เงนิ  ในวันที่  6  ธันวาคม  2566   จะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมา

ประชุมชี้แจง   โดยจะมีสภาผู้แทนองค์กร  และคณะกรรมการจำนวน 4 – 5 

ท่าน  ซึ่งในงบประมาณดังกล่าว  จะต้องพิจารณาจากผูท้ี่เหมาะสมที่สุด  อาจจะ

ไม่ได้รับการสนับสนุนทุกหลัง  คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน

ปีงบประมาณ   2567 

นางรพรีรณ  สุริยานรากร ขอให้พิจารณาดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณถนนสายช่างกระดาษ-ป่าลาน  

และไฟฟ้าสันป่าตอง-ลำพูน  ดับบ่อยมาก  ขอให้พิจารณาแก้ไขด้วย 

นายสุรพงษ์  ชัยรัตน์  สำหรับเรื่องไฟฟ้าสายดังกล่าว  ช่างได้มาแก้ไขใหเ้รียบร้อยแลว้ 

นายกเทศมนตรี  เรี่องไฟฟ้าถนนสายดังกล่าว  ตรวจสอบแล้วได้มีการแก้ไขใหเ้รียบร้อยแล้ว 

นายสุรพงษ์  ชัยรัตน์  ขอแจ้งที ่ประชุมเรื ่องเสาไฟฟ้าบริเวณหลังวัดสันคะยอมซึ ่งแต่เดิม

เทศบาลได้ติดตัง้ไว้เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้สถานที่เล่นกีฬาแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน

จึงจะย้ายมาติดตั้งบริเวณสี่แยก ธกส. สันป่าตอง  แต่ต้องดำเนินการขออนุญาต

กับเจ้าของพื้นที่ให้เรยีบร้อยก่อนจึงจะดำเนนิการได้ 

นายกเทศมนตรี   ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายกเทศมนตรี   ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  12.10  น. 

     

 (ลงช่ือ)                ผูบ้ันทึกประชุม 

                  ( นางสาวอรทัย   โฮตา )  

       เจา้พนักงานธุรการชำนาญงาน 

(ลงช่ือ)           ผูต้รวจสอบบันทึกการประชุม 

                  (  นางฐิตริัตน์  มุ้งเงนิ )  

          หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 


